

(ร่าง) คำกราบบังคมทูลถวายรายงาน  
เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ เป็นประธาน  
ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง  
สำนักงาน ก.พ. กับ University of Chinese Academy of Sciences (UCAS)  
วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๕๐ - ๑๕.๑๕ น.  
ณ วังสระปทุม

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงาน ก.พ. มีความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้ฝ่าละอองพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงาน ก.พ. และ University of Chinese Academy of Sciences ที่ได้จัดขึ้นในวันนี้

สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการตามพระราชดำริเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างต่อเนื่อง และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้รับทุนรัฐบาลไทยได้มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ University of Chinese Academy of Sciences หรือ UCAS ซึ่งเป็นบัณฑิตวิทยาลัยชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการลงนามความร่วมมือฯ ระหว่างกัน จำนวน ๔ ระยะ ได้แก่

ระยะที่ ๑ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔

ระยะที่ ๒ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗

ระยะที่ ๓ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

และระยะที่ ๔ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

สาระสำคัญของความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานนั้น ประการแรก คือ การคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลไทยเพื่อไปศึกษาวิชาในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ UCAS ปีละไม่เกิน ๑๐ ทุน

โดย UCAS จะให้การสนับสนุนในส่วนของค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่ง และสนับสนุนการเรียนภาษาจีนก่อนเริ่มหลักสูตรปริญญา รวมถึงการดูแลเกี่ยวกับการศึกษาให้แก่ผู้รับทุน ประการที่สองคือ การสร้างความร่วมมือในเชิงวิชาการเพื่อสนับสนุนงานวิจัย การแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ หรือการศึกษาดูงานระหว่างกัน และประการที่สามคือ การจัดให้มีคณะกรรมการประจำ หรือ Standing Committee เพื่อร่วมกันติดตามความก้าวหน้าในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งในช่วงการดำเนินการในระยาะที่ ๔ ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ. โดยสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับ UCAS ในการดูแลจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาของนักเรียนทุนทั้งในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตมาโดยตลอด

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงปัจจุบัน มีผู้รับทุนตามข้อตกลงความร่วมมือฯ เป็นจำนวน ๔๓ คน มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจำนวน ๑๗ คน ระดับปริญญาโท จำนวน ๒ คน รวมผู้รับทุนที่สำเร็จการศึกษาจาก UCAS แล้ว จำนวน ๑๙ คน และได้เข้าปฏิบัติงานขอใช้ทุนในหน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนราชการ สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ศึกษามาใช้ปฏิบัติงานและเกิดประโยชน์ต่อราชการและประเทศไทย

สำหรับผู้รับทุนที่อยู่ระหว่างการศึกษาในปัจจุบัน มีจำนวนรวม ๒๔ คน แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่งผลให้ผู้รับทุนตามข้อตกลงความร่วมมือฯ เกือบทั้งหมด ต้องเดินทางกลับประเทศไทยหรือยังคงไม่สามารถเดินทางไปศึกษา และยังคงพำนักอยู่ในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอการอนุญาตให้เดินทางกลับเข้าไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป

และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้รับทุนตามข้อตกลงความร่วมมือฯ ประเภทบุคคลทั่วไปแล้ว และคาดว่าผู้รับทุนกลุ่มใหม่นี้จะเดินทางไปศึกษาและเริ่มต้นเรียนภาษาจีนที่ Beijing Language and Cultural University หรือ BLCU ในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และสำนักงาน ก.พ. จะดูแลให้ผู้รับทุนเข้าศึกษาตามสาขาวิชาที่ได้รับทุนต่อไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม